

สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

เรียน ผอ. สคร.5 /รองผู้อำนวยการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือข่ายสื่อมวลชน

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะห์ข่าวที่อาจจะมีผลกระทบต่อ

กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ /แหล่งข่าว	ประเด็นข่าว	วิเคราะห์ข่าว
<p>สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ 15 กรกฎาคมพ.ศ. 2558</p>	<p><b>เดิหน้า “วัคซีนคอตีบ” มุ่งลดยอดผู้เสียชีวิต</b></p> <p>นพ. โสภณ เมฆชน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพพบว่าในช่วงนี้มีรายงานโรคติดต่อหลายโรคที่ไม่มีการระบาดในประเทศไทยมานานแล้ว หรือมีรายงานผู้ป่วยต่อปีจำนวนน้อยมากในหลายจังหวัด แต่ไม่มีการเชื่อมโยงกันและไม่มีการระบาด ส่วนใหญ่เป็นโรคติดต่อที่สามารถป้องกันด้วยวัคซีน เช่น โรคคอตีบ จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคคอตีบในปี 2557 พบผู้ป่วย 16 ราย เสียชีวิต 4 ราย ส่วนปีนี้ สถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- วันที่ 10 กรกฎาคม มีรายงานผู้ป่วยโรคคอตีบ 10 ราย ใน จ.ยะลา จ.ตาก จ.จันทบุรี และ จ.สุรินทร์ ในจำนวนนี้เสียชีวิต 1 ราย โดยโรคนี้ติดต่อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โครีนแบคทีเรียม คิพีทีเรียอี (Corynebacterium diphtheriae) ป่วยได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรค แต่มักจะพบในเด็กเล็ก ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคคอตีบ คือ ผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกัน รวมทั้งผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแออัด สุขอนามัยไม่ดี</p> <p>นพ. โสภณกล่าวว่า ในเด็กทั่วไป สธ.มีมาตรการป้องกันโรคคอตีบโดยให้วัคซีนครั้งที่ 1, 2 และ 3 เมื่อเด็กอายุ 2 เดือน 4 เดือน และ 6 เดือน, ครั้งที่ 4 และ 5 เมื่อเด็กอายุ 1 ปีครึ่ง และ 4 ปี และครั้งที่ 6 เมื่อเด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามลำดับ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ปกครองพาเด็กไปรับวัคซีนตามตารางการให้วัคซีนจนครบถ้วน</p> <p>"ขณะนี้ กรมควบคุมโรคได้รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ</p>	<p>แนวทางการดำเนินงาน ได้เผยแพร่ข่าว ยังเครือข่ายสื่อสาร สาธารณะ</p> <p>-ได้แจ้งผู้บริหารและ เครือข่ายสื่อมวลชนแล้ว</p>

	<p>ตีบฟรีแก่ประชาชนอายุ 20-50 ปี ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยเป็นวัคซีนรวม ป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ในเข็มเดียว ผู้สนใจสอบถามสายด่วน โทร.1422" นพ.โสภณกล่าว</p>	
--	---	--